



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)

ที่ สป./งท/2/2567

ด้วยกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 1 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้.-

1. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
2. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเป็นเงิน 7,900.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันขยายทอดตลาด และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคา โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะออกไปรับเงินหลักประกันชั่วคราวให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดไม่ได้ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อ ภายในวันนั้น โดยให้นำไปรับเงินหลักประกันชั่วคราวไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อ เว้นแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาด แขวงทางหลวงสมุทรปราการมีสิทธิรับหลักประกันได้ทันที

3. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาดโดยทันที พร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของราคาทีประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระ ให้ครบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของแขวงทางหลวงสมุทรปราการถ้าเกินกำหนดดังกล่าว แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และแขวงทางหลวงสมุทรปราการมีสิทธิ์ที่จะรับหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

4. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสมุทรปราการจะออกไปเสิร์ฟรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ ต้องขนส่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ แขวงทางหลวงสมุทรปราการสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

6. แขวงทางหลวงสมุทรปราการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเป็นว่าราคาสูงที่สุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอขึ้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

7. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อเมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงมีทั้งหมด แขวงทางหลวงสมุทรปราการจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

8. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

9. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เลขที่ 77 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ในวันและเวลาราชการ

10. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่หน่วยงานการเงินและบัญชี เริ่มประมูลฯ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗

(ลงนาม) สมเทพ บุญกว้าง

(นายสมเทพ บุญกว้าง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

เห็นชอบ



(นายสมเทพ บุญกว้าง)

ผอ.ขท.สมุทรปราการ

รายละเอียดวัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียนฯ
ตามประกาศ เลขที่ สป./งท/๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาซื้อหรือ ได้มา (บาท)	หมายเหตุ
๑	แบตเตอรี่ ๑๒V - ๗๐A	๑๕๘ ลูก	๖๓๙,๙๐๐.๐๐	เสื่อมสภาพ หมุดอายุการใช้งาน
	รวม ๑ รายการ	๑๕๘ ลูก	๖๓๙,๙๐๐.๐๐	

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ ๒๗ พค ๒๕๖๗
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ได้ที่ งานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง
และต้องวางหลักประกัน การเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อ เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน ๗,๙๐๐.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
แก่ กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

** ผู้ลงทะเบียนฯ เท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลสุ้ราคาในครั้งนี **


(นายสมเทพ บุญกว้าง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง